



ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ตามประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้กำหนดให้มีการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

บัดนี้ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้กำหนดการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง

บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนี้มีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี เว้นแต่กรณีที่ได้มีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว ผู้ผ่านการเลือกสรรตามบัญชีนี้เป็นอันยกเลิก ผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใดที่มีรายชื่อขึ้นบัญชีไว้แล้ว ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในวันเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะจัดจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร
๔. ผู้นั้นได้รับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรรไปแล้ว

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จะจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เรียงตามลำดับที่ผู้ผ่านการเลือกสรรในแต่ละตำแหน่ง โดยเทศบาลฯ จะมีหนังสือลงทะเบียยนตอบรับเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับที่ได้รับการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามจำนวนอัตราที่ว่างในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.kelangnakorn.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายจำเริญ พรหมเพชร)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

(แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒)

ลำดับที่ เลือกสรร	เลขที่ประจำตัว	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๔	ว่าที่ ร.ต. เพิ่มทรัพย์ ชติระเสมา	ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑
๒	๓	นายคนุชา จันท์คำ	มารายงานตัว ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๓	๒	นายจنگล โยมงาม	ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (ชั้น ๓) สำนักงาน
๔	๖	นายคณาวุฒิ มงคลสรรพ	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เวลา ๐๘.๓๐ น.
๕	๕	นายเรืองฤทธิ์ เปลี่ยนกลาง	
๖	๗	นายณัฐพงษ์ธร ปินตาสี	